

สมาคมเครือข่ายพยาบาลผู้ให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ

ความเป็นมา

เป็นการรวมตัวของพยาบาลวิชาชีพที่มีความสนใจเกี่ยวกับการพยาบาลผู้ป่วยได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาลผู้ป่วยได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำและจัดทำแนวทางการพยาบาลผู้ป่วยได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำ และได้จัดตั้งเป็นชมรมเครือข่ายพยาบาลผู้ให้สารน้ำทางหลอดเลือดแห่งประเทศไทย เป็นสมาชิกของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในวันที่ 1 ธันวาคม 2557

ประธานชมรมเครือข่ายพยาบาลผู้ให้สารน้ำทางหลอดเลือดแห่งประเทศไทยคนแรก ได้แก่ นางสาววิมลวัลย์ วโรฬาร ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 – 30 กันยายน 2560 กิจกรรมของชมรมฯ ได้แก่ การจัดประชุมวิชาการด้านการพยาบาลผู้ป่วยได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำ การจัดการให้ความรู้ด้านการพยาบาลผู้ป่วยได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำแบบสัญจร (IV Care road show) ให้แก่โรงพยาบาลในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน

ประธานชมรมเครือข่ายพยาบาลผู้ให้สารน้ำทางหลอดเลือดแห่งประเทศไทยคนที่ 2 ได้แก่ ดร.ภัทรารัตน์ ตันนุกิจ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงปัจจุบัน กิจกรรมของชมรมฯ ได้แก่ การจัดประชุมวิชาการด้านการพยาบาลผู้ป่วยได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำ การจัดการให้ความรู้ด้านการพยาบาลผู้ป่วยได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำแบบสัญจร (IV Care road show) ให้แก่โรงพยาบาลในประเทศไทย และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลผู้ป่วยได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำระดับนานาชาติ การจัดทำเอกสารทางวิชาการเกี่ยวกับการพยาบาลผู้ป่วยได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำ ประกอบด้วย แนวทางการพยาบาลผู้ป่วยได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำ ตัวชี้วัดคุณภาพการพยาบาลผู้ป่วยได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำ แนวทางการพยาบาลผู้ป่วยได้รับยาหรือสารน้ำที่เสี่ยงต่อการเกิด Extravasation แนวทางการป้องกันการบาดเจ็บจากเข็มดำและการสัมผัสสารคัดหลั่งจากการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ และ Phlebitis scale

จากผลการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลผู้ป่วยได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำอย่างต่อเนื่องและมีการขยายเครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติมากขึ้น คณะกรรมการชมรมเครือข่ายพยาบาลผู้ให้สารน้ำทางหลอดเลือดแห่งประเทศไทย จึงมีมติให้ดำเนินการปรับเปลี่ยนองค์กรจากชมรมให้เป็นสมาคม **และวันที่ 27 ตุลาคม 2566** กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยได้รับจดทะเบียนสมาคมเครือข่ายพยาบาลผู้ให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ โดยมีวัตถุประสงค์ ได้แก่

1. สนับสนุนการพัฒนามาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำสำหรับหน่วยบริการสุขภาพทุกระดับ
2. สนับสนุนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพยาบาลผู้ป่วยได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำ
3. สนับสนุนกิจกรรมที่ทำให้เกิดการประสานความร่วมมือกับสหสาขาวิชาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพการพยาบาลผู้ป่วยได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำ
4. ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลผู้ป่วยได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำที่ทันสมัยและเป็นมาตรฐานสากล
5. ส่งเสริม สนับสนุน ร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

6. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่อย่างใด